



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนบัญชี โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๐๖๔

ที่ กษ. ๒๓๗๔/๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อมความเข้าใจการกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง สำนักหน่วยเบิกจ่าย

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ข้อมูลรายงานการเงินถูกต้อง เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งสะท้อนถึงการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS ดังนี้

๑. กำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ปิดงวดบัญชีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. กำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ปิดงวดบัญชีเดือนกันยายน ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี

ดังนั้น กองการเงินและบัญชีจึงขอข้อมความเข้าใจการกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมสามารถปรับปรุงรายการบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีดังกล่าว และส่งผลให้รายงานการเงินของหน่วยเบิกจ่ายสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

๑. งานการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบรายการบัญชีในงบทดลองประจำเดือนทุกเดือน และหากพบข้อผิดพลาดให้เร่งรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนทันก่อนกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. สำหรับการกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีสิ้นปีงบประมาณตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น เนื่องจากกองการเงินและบัญชีมีความจำเป็นที่จะขอเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ (ปิดงวดเดือนกันยายน) เพื่อให้กรมสามารถจัดส่งรายงานการเงิน (ภาพรวมกรม) ได้ทันภายในกำหนด ดังนั้น กองการเงินจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการปิดงวดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ (ปิดงวดเดือนกันยายน) ให้หน่วยเบิกจ่ายทราบภายหลังต่อไป

ทั้งนี้ ให้หน่วยเบิกจ่ายถือปฏิบัติตั้งแต่งวดบัญชีเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

อนึ่ง หน่วยเบิกจ่ายสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภกร)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี



ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายเฉพาะ องค์การมหาชน ส่วนราชการเจ้าของทุนหมุนเวียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ ของกลุ่มจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระหว่างปีงบประมาณ โดยกำหนดปิดงวดบัญชีทุกเดือนภายในวันสิ้นเดือนถัดไป และปิดงวดเดือนกันยายนภายในวันสิ้นเดือน พฤศจิกายน นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้ข้อมูลรายงานการเงินถูกต้อง เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจเชิงบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งสะท้อนถึงการบริหารงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMS ดังนี้

๑. กำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ปิดงวดบัญชีทุกเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๒. กำหนดระยะเวลาปิดงวดบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ปิดงวดบัญชีเดือนกันยายน ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายนของทุกปี

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่งวดบัญชีเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด หนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรกมล ประยูรสิน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบัญชีภาครัฐ

กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๗ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๑๑